
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มตชิน  ผู้จัดการรายวัน 

ไทยรัฐ  ไทยโพสต ์

โพสตทู์เดย์ 

The Nation 

กญัชาทางการแพทย ์

    -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. แถลงผลการประชุมคสช. ที่ทาํเนียบรัฐบาล ว่า 

ที่ประชุมได้หารือกรณีการย่ืนขอสทิธบิัตรเกี่ยวกบัสารสกดัจากกญัชา ต้องหาวิธกีารที่เหมาะสมและต้องไม่ขัดแย้งกบั

กฎหมายระหว่างประเทศ การแก้ปัญหาจะต้องไม่ทาํให้เกดิปัญหาอื่นเกดิขึ้น เพราะจะเป็นผลเสยีต่อรัฐบาล ส่วนการ

ออกคาํสั่งมาตรา 44 เกี่ยวกบัการปลดลอ็กกญัชาอยู่ระหว่างการเขยีนรายละเอยีด 

    นายวิฑรูย์ เล่ียนจาํรญู ผอ.มูลนิธชิีววิถ ีระบุว่า ล่าสดุมต่ีางชาตย่ืินขอสทิธบิตัรเกี่ยวกบักญัชา 13 คาํขอ ละทิ้ง 2 คาํ

ขอ เหลืออกี 11 คาํขอ กรมทรัพย์สนิทางปัญญาระบุว่าถอนสทิธบิตัรที่ขดั ม.9 (1) ได้แค่ 1 คาํขอ ที่เหลืออกี 10 คาํ

ขอยังเดินหน้าต่อไป ซึ่งพบว่ามี 2 คาํขอที่กาํลังจะได้สทิธิบัตรและเป็นสิทธบิัตรสาร THC ซึ่งเกี่ยวข้องกบัเร่ืองลด

อาการปวด จึงมคีวามกงัวลว่า หากให้สทิธบิตัรแล้วจะกระทบต่อนักวิจัยที่พัฒนาสารสกดักญัชาเพ่ือทางการแพทย์ 

สาํนักข่าวไทย 

ไทยรัฐ 

      -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า จากการตรวจสอบกญัชาของกลางลอ็ตแรกพบว่ามี

การปนเป้ือนยาฆ่าแมลงและโลหะหนัก จึงไม่สามารถนาํมาใช้ได้ แต่อภ.จะยังดาํเนินการตามกรอบระยะเวลาเดิม 

เนื่องจากคาดการณว่์าประมาณกลางเดอืน ม.ค. 2562 กฎหมายน่าจะผ่านสภาฯ 

      ด้าน นพ.วิฑรูย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ.กล่าวว่า วันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา อภ.ได้ส่งหนังสอืสอบถามกรมทรัพย์สนิทาง

ปัญญาถงึความชัดเจนและแนวทางปฏบิัติของการพัฒนาสารสกดัจากกญัชา พร้อมประสาน ป.ป.ส.และ อย. เพ่ือขอ

ของกลางลอ็ตใหม่มาตรวจสอบการปนเป้ือน หากไม่มจีะเร่งนาํมาสกดัพร้อมไปกบัการเร่งพัฒนาสายพันธุก์ญัชา 

โพสตทู์เดย์     -เสนอข่าว พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง ผบ.ตาํรวจตระเวนชายแดน กล่าวภายหลังลงพ้ืนที่ติดตามการปฏิบัติงาน

ปราบปรามยาเสพตดิตามแนวชายแดนภาคอสีาน ว่า ช่วง 2 สปัดาห์ที่ผ่านมา จ.นครพนมตรวจยึดจับกุมการนาํเข้า

กญัชาได้เกอืบ 3 ตนั ล่าสดุ ตชด.237 อ.ท่าอเุทน จ.นครพนม จับกุมตรวจยึดในพ้ืนที่ อ.ท่าอุเทน มากกว่า 1 ตัน ได้

เพ่ิมมาตรการเข้มร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนภาคอีสาน ป้องกันการลักลอบนําเข้าสิ่งเสพติด 

โดยเฉพาะกัญชาที่ในช่วงนี้ ซึ่งมีสถิติมากขึ้ น เนื่องจากขบวนการค้ากัญชาฉวยโอกาสที่มีกระแสข่าวการปลดล็อก

กฎหมายเพ่ือนาํกญัชาไปใช้เป็นยารักษาโรค รวมถงึอาจมกีารปลุกกระแสนาํเข้าเพ่ือนาํไปจาํหน่ายในกลุ่มลูกค้าที่หวัง

จะนาํไปสกดัเป็นตวัยาลักลอบออกจาํหน่าย 

 
มตชิน  เดลินวิส ์
matichon.co.th 

ปัญหาลูกจา้ง สธ.  

     -เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. กล่าวว่า รมว.สธ. และ ปลัด สธ. ได้กาํชับให้ดูแลทุกวิชาชีพอย่างดี

ที่สดุ เพราะถ้าเจ้าหน้าที่มคีวามสขุจะส่งผลต่อการบริการให้ประชาชนได้ดีย่ิงขึ้น ในส่วนของลูกจ้างช่ัวคราวและพกส. 

เป็นกลุ่มการจ้างงานที่จะได้สทิธสิวัสดกิารเพ่ิมขึ้นตามที่มข้ีอเรียกร้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดาํเนินการช่วยเหลือ คาดว่าจะ

เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกจ้างและพกส.ได้  

    ส่วนลูกจ้างชั่วคราวที่มกีารเรียกร้องเร่ืองความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งเงินเดอืนที่ไม่ถงึค่าแรงขั้นตํ่า ได้สาํรวจ

ข้อมูลและเร่งดาํเนินการช่วยเหลือ แบ่งเป็น กลุ่มแรกสาํรวจเมื่อเดือน ก.ค. 2561 มี 42,059 คน ได้ปรับเป็นพกส.

เมื่อ 1 ต.ค. 2556 แต่เงินเดือนยังไม่ปรับขึ้นตามตาํแหน่ง ได้ช่วยเหลือด้วยการปรับเงินเดือนขึ้นให้ตามอายุการ

ทาํงาน โดยหากทาํงาน 5 ปี เพ่ิมให้ 150 บาท 10 ปี เพ่ิม 250 บาท 15 ปีเพ่ิม 350 บาท และ 20 ปี เพ่ิม 450 บาท 

มีผลตั้งแต่ ต.ค. 2561 จนถึง 1 ต.ค. 2556 ก่อนขึ้นเป็นพกส. ส่วนอกีกลุ่มเป็นลูกจ้างชั่วคราวมี 19,000 คน .ซึ่ง

ไม่ได้ปรับเป็น พกส. จะปรับเป็น พกส.ให้หมดภายในปี 2562 โดยระยะแรก ปรับร้อยละ 50 ภายในต.ค. 2561 

และระยะที่สอง ปรับที่เหลือให้แล้วเสรจ็ภายในต.ค. 2562 คาดว่าจะใช้งบประมาณเพ่ิมเฉล่ียเดือนละ 31 ล้านบาท 

ส่วนงบประมาณในการปรับเงินเดอืนจะเป็นเงินบาํรุงของสถานพยาบาล ซึ่งสธ.คาํนวณแล้วว่าจะไม่กระทบต่อสภาพ

คล่องของรพ. เนื่องจากเป็นบุคลากรเดิมที่มีการจ้างอยู่แล้ว แต่ทั้งหมดต้องรอความเหน็ชอบจาก ก.การคลัง คาดว่า

จะผ่านความเหน็ชอบภายในสิ้นเดอืนพ.ย.นี้  

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่27 พฤศจิกายน 2561 
สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th/iprg/ 

 

http://pr.moph.go.th/iprg/


                                                             สรุปข่าววันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

     ในส่วนของพยาบาลที่เรียกร้องเร่ืองสัญญาใช้ทุน จะมีสถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้ให้ทุนการศึกษา สัญญาว่า

ต้องใช้ทุนด้วยการทาํงานในรพ. เมื่อเรียนแล้วกต้็องกลับไปทาํงานใช้ทุน เร่ิมจากลูกจ้างชั่วคราวก่อน ก่อนจะขึ้นเป็น

ข้าราชการซึ่งต้องรอตาํแหน่งว่างหรือตาํแหน่งตั้งใหม่ในแต่ละปี เป็นกติกาปกติ ซึ่งจะทาํความเข้าใจและหารือกับ

เครือข่ายพยาบาลในเรว็ๆ นี้          

    ด้าน น.ส.วราพร กวีวิทยาภรณ ์เลขานุการเครือข่ายพยาบาลวิชาชพีลูกจ้างชั่วคราว สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ ผู้บริหารได้

ประสานมาหารือในการหาทางออก ในวันที่ 13 ธ.ค.นี้  

 

มตชิน 

mgronline.com 

matichon.co.th 

tnamcot.com 

thaipost.net 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

แพทยล์วนลามคนไข ้

     -เสนอข่าว ศ.นพ.ประสทิธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา กล่าวถงึ นพ.จักรพงษ์ ลีลาพร สตูนิรีแพทย์ ที่ถูกร้องเรียน

ว่าทาํอนาจารและล่วงละเมดิทางเพศคนไข้ระหว่างตรวจภายใน ว่า ข้อมูลที่ได้จากนายอจัฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธาน

ชมรมช่วยเหลือเหย่ืออาชญากรรม เตรียมที่จะนาํมาประกอบกับข้อมูลที่แพทยสภาได้ลงพ้ืนที่หาข้อมูลด้วยตนเอง 

เพ่ือให้ความเป็นธรรมกบัทั้ง 2 ฝ่าย โดยจะมกีารประชุมต้นเดอืนธ.ค.นี้  ทั้งนี้  ไม่อยากให้เหตุการณ์ดังกล่าวทาํให้เกดิ

ความระแวงไม่ไว้วางใจ จนกลายเป็นเคร่ืองกีดขวางการรับบริการของผู้ป่วย แต่กรณีนี้ จะเป็นเร่ืองที่เตือนให้ต้องมี

ระบบการป้องกนัการเกดิเหตทุี่รัดกุมมากขึ้น  

 

กรงุเทพธรุกจิ 

แนวหน้า มตชิน 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

acnews.net 

mgronline.com 

prachachat.net 

กสทช.-อย.แกปั้ญหาโฆษณาเกินจริง 

     -เสนอข่าว พล.ท.พีระพงษ์ มานะกจิ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า หลังจากที่ กสทช.และ อย. ได้ร่วมกนักาํกบัดูแล

การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑส์ขุภาพ ทางสื่อโทรทศัน์ วิทยุ และเวบ็ไซต์ ตั้งแต่เดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ทาํให้การ

สรุปปัญหาเร่ืองร้องเรียนรวดเรว็ขึ้น เจ้าหน้าที่จะสามารถวิเคราะห์วินิจฉัยและชี้ มูลได้ทันทจีาก 6 เดือน เป็น 3 วัน 

กสทช.จึงเตรียมดาํเนินการรปูแบบเดยีวกนันี้ ในระดบัพ้ืนที่ส่วนภมูภิาค 

     นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. ระบุว่า การขยายผลการดาํเนินการไปยังส่วนภมูิภาค จะเร่ิมที่ภาคเหนือ

และภาคใต้ก่อน โดยมีการตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาร่วมกันระหว่าง กสทช.ภาค/เขต และสสจ.ซึ่งได้รับมอบ

อาํนาจตามพ.ร.บ.เกี่ยวกับอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก อย. แล้วส่งผลการวินิจฉัยมายัง กสทช.ส่วนกลาง 

เพ่ือดาํเนินการกาํกบัดูแลต่อไป 

     ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า สสจ.จะบูรณาการร่วมกบั สาํนักงาน กสทช.ภาคและเขต 

และหลังจากพิจารณาแล้วเสรจ็ ให้ส่งรายงานการพิจารณาให้กสทช.ส่วนกลาง และเพ่ือความรวดเรว็ในการปฏบิัติงาน 

ให้ใช้รปูแบบการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือรับและส่งข้อมูลการเฝ้าระวังและแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบ

โฆษณา ระหว่าง สสจ. กสทช.ภาคและเขต จากนั้นจึงทาํหนังสอืเพ่ือแจ้งรายงานการปฏบิตัิงานไปยัง กสทช.ส่วนกลาง

อย่างเป็นทางการ 

 

เดลินวิส ์ ไทยโพสต ์

มตชิน  ไทยรัฐ 

ทวีีช่อง ThaiPBS 

mgronline.com 

รพ.พระราม 2 ปฏิเสธคนไข ้

    -เสนอข่าว นพ.ณฐัวุฒิ ประเสริฐสริิพงศ์ อธบิดกีรม สบส. กล่าวว่า ทมีกฎหมายของ สบส.ได้นาํหลักฐานเข้าแจ้ง

ความกบัพนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม เพ่ือดาํเนินคดีกบั รพ.พระราม 2 รวม 5 ข้อหา ส่วนการเอาผิดพยาบาลรพ.

พระราม 2 จะพิจารณาโทษเพียงแค่ผู้ดาํเนินการสถานพยาบาล กับผู้ขออนุญาตเปิดสถานพยาบาลเท่านั้น สาํหรับ

เจ้าหน้าที่หรือพยาบาลต้องใช้พ.ร.บ.วิชาชีพ ซึ่งต้องนาํเข้าที่ประชุมพิจารณาอกีคร้ัง คาดว่าจะส่งเร่ืองให้สภาพยาบาล

เรว็ ๆ นี้  

     ด้าน ทพ.อาคม ประดษิฐสวุรรณ ผอ.สาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า รพ.พระราม 2 ย่ืน

เร่ืองการดัดแปลงอาคารจอดรถมาให้บริการผู้ป่วยแล้ว ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมาตรฐานเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 

พบว่ายังมจุีดที่ต้องปรับปรงุ และจะนาํเร่ืองเข้าอนุกรรมการสถานพยาบาลพิจารณาอกีคร้ัง ก่อนส่งเข้าคณะกรรมการ

สถานพยาบาลที่จะประชุมวันที่ 13 ธ.ค.นี้       

 บ.แอลกอฮอลจ์ดับูธนํ้ าดื่มงานหมอชวนวิ่ง 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์
มตชินออนไลน ์
เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์
ผู้จัดการออนไลน ์

  -เสนอข่าว นายคาํรณ ชูเดชาผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า ในวันที่27พ.ย. ทางเครือข่ายฯ 

พร้อมด้วยเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่จะเดินทางเพ่ือย่ืน

หนังสือถึง ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ถึงกรณีงานกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” ซึ่งเป็น

โครงการที่ดจีัดกนัทั่วประเทศ และปิดงานที่ สธ. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าในงาน กลับปล่อย

ให้มีบูธเคร่ืองดื่ม ซึ่งมีโลโก้เสมือนของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ย่ีห้อดังอย่างชัดเจน และยังระบุในแก้วนํา้ว่า เคร่ืองดื่ม
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ตรา.... ซึ่งไม่สามารถทาํได้ เนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขเคยฟ้องร้องประเดน็นี้  เพราะการใช้ลักษณะ

ดังกล่าว จะรวมถึงเคร่ืองดื่มทุกชนิดของย่ีห้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ย่ีห้อนี้  ซึ่งศาลกม็ีการพิจารณาไปแล้ว เข้าใจว่า

น่าจะหลุดออกมา แต่ถ้าเป็นงานอเีว้นทใ์หญ่จะไม่พบเหน็อกีประเดน็คือ กระทรวงสาธารณสขุ เป็นกระทรวงสขุภาพ 

การจะปล่อยให้มสีปอนเซอร์ หรือผู้สนับสนุนในลักษณะนี้ ไม่ควรเกดิขึ้น 

กรงุเทพธรุกจิ 
 

    -เสนอข่าว  รศ.ดร.บุญอยู่ เหลือพรประเสริฐ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.เกริก กล่าวว่า การโฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในปัจจุบันมีความพยายามตีความที่เล่ียงกฎหมาย และมีการโฆษณานํา้หรือโซดาโดยใช้โลโก้ที่คล้ายคลึง

หรือเหมือนกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการรับรู้ จดจาํเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งตัวโลโก้นํ้าดื่มที่

คล้ายคลึงกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นั้น เคยมีการฟ้องร้องกันไปแล้ว บางศาลว่าผดิ บางศาลว่าไม่ผิด  ขึ้นอยู่กับการ

ตคีวาม ดงันั้น การฟ้องศาลแต่ละคร้ังต้องรวบรวมข้อเทจ็จริง มเีอกสารวิชาการต่างๆ ซึ่งสนง.คกก.ควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์กาํลังรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้  เหน็ว่า ต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32 เป็น 

ห้ามโฆษณาทุกประเภท ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาทางตรง ทางอ้อม ทางแฝง ซึ่งจะตัดปัญหาทั้งการใช้โลโก้

เหมอืนกนั การทาํซีเอสอาร์ การโฆษณาองคก์รต่างๆ หรือการโฆษณาผ่านทางออนไลน์  

 

ข่าวสด 

ผลสํารวจหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้  

    -เสนอข่าว ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส สาํนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เผยผลการสาํรวจ “ความคิดเหน็ของประชาชนทั่วไปต่อนโยบายหลักประกนัสขุภาพถ้วน

หน้ากบัการยกระดบัคุณภาพการบริการสาธารณสขุ” จากกลุ่มตวัอย่าง 1,180 คน อายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นเพศหญิงร้อย

ละ 50.59 เพศชายร้อยละ 49.41 ได้ผลสรุปดังนี้  ด้านการขอใช้สิทธิ์รับบริการรักษาพยาบาล ร้อยละ 51.1 เคยใช้

สทิธิ์เป็นบางคร้ัง ร้อยละ 32.71 ขอใช้สทิธิ์ทุกคร้ังที่เจบ็ป่วย ร้อยละ 16.19 ไม่เคยขอใช้สทิธิ์ ด้านความรับรู้ เกี่ยวกบั

บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 64.24 ไม่ทราบช่องทางการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์และความ

คุ้มครองต่างๆ ร้อยละ 35.76 ทราบช่องทางการตรวจสอบ และร้อยละ 62.12 ไม่ทราบว่าบริการหลักประกนัสขุภาพ

ถ้วนหน้าในปัจจุบนัครอบคลุมการรักษาโรคเร้ือรัง/โรคที่ต้องใช้ระยะเวลาการรักษาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 38.9 ทราบ

ว่าตนมสีทิธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สดุได้ฟรี 72 ชั่วโมงกรณีเกดิอาการป่วยขั้นวิกฤต ส่วน

ความกงัวลต่อการรับบริการตามนโยบายหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 62.2 กงัวลว่าจะได้รับยารักษาโรคที่มี

คุณภาพ/ประสทิธภิาพน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้สทิธิ์ ร้อยละ 59.15 กงัวลว่าแพทย์-พยาบาล-เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล

จะให้ความดูแลเอาใจใส่น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้สทิธิ์ ด้านความคิดเหน็ต่อนโยบายหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 

72.63 เหน็ว่ามีส่วนทาํให้ประชาชนใส่ใจดูแลสขุภาพตนเองมากขึ้นได้ ร้อยละ 74.32 เหน็ว่ามีส่วนช่วยยกระดับ

คุณภาพการดาํรงชีวิตของประชาชนให้ดขีึ้นได้ และร้อยละ 78.31 เหน็ว่ามส่ีวนช่วยเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนไทยเข้าถึง

บริการด้านสาธารณสขุได้มากขึ้น 

 

แนวหน้า 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซตป์ระชาไท 

สาํนักข่าวไทย 

 

โรคเอดส ์

     -เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธกิาร สปสช. กล่าวหลังลงนามร่วมกบั กรมควบคุมโรค สภากาชาดไทย 

องคก์รภาคแีละเครือข่ายผู้ตดิเชื้อเอชไอว ีเพ่ือผนึกกาํลังขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์แห่งชาต ิตามหลัก “ตรวจเรว็ รักษาเรว็ 

ยุติเอดส”์ ว่า ประเทศไทยแสดงเจตนารมณ์ยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573 ด้วยการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ปี 

2560-2573 มเีป้าหมาย  3 ประการ 1) ลดการติดเชื้ อเอชไอวีรายใหม่ เหลือไม่เกิน 1,000 รายต่อปี 2) ลดการ

เสยีชีวิตในผู้ตดิเชื้อ เหลือปีละไม่เกนิ 4,000 ราย 3) ลดการเลือกปฏบิัติในผู้ติดเชื้ อและเพศภาวะลงร้อยละ 90 โดย

ในปีงบประมาณ 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรงบบริการผู้ติดเชื้ อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส ์

3,046 ล้านบาท  

 

ไทยโพสต ์

พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลฯ์ 

    -เสนอข่าว  ศูนย์วิจัยปัญหาสรุา ร่วมกบัสาํนักงานเครือข่ายองคก์รงดเหล้า สนง.คกก. ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

และ สสส. จัดงาน "สบิปี พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551: ประเทศไทยได้อะไร"ณ ห้องแก

รนดบ์อลรมู โรงแรมเซน็จูร่ีพาร์ค  

      นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คกก.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ นาํเสนอเร่ืองบทบาทของภาครัฐในการ

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ว่า นอกจากการพัฒนานโยบายและการกาํหนดให้มีระบบเฝ้าระวังแล้ว อีกบทบาทที่

สาํคัญคือ การประสานงานกบัหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่ควบคุม กาํกับ ติดตาม และประเมินผล ตามที่ พ.ร.บ.และ

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกาํหนดไว้ ทั้งนี้  ยังไม่มีข้อมูลความชุกของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทุกปี และยังมี
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ปัญหาการตีความมาตรา 32 ของ พ.ร.บ.ฯ และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ขาดการประเมิน

ประสิทธิผลของกฎหมายหรือมาตรการต่างๆ ส่วนบุคลากรสาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและ

บงัคบัใช้กฎหมาย และยังขาดการประเมนิความพร้อมของสถานพยาบาลในการให้บริการผู้มปัีญหาการดื่มสรุา 

 ภาพคําเตือนเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

ผู้จัดการรายวัน     -เสนอบทความ กล่าวถึงการผลักดันมาตรการภาพคาํเตือนบนฉลากและบรรจุภัณฑเ์คร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยปี 

2560 มีการจัดประกวดและได้ภาพคาํเตือน 4 ภาพ ได้แก่ 1.ภาพมือคนย่ืนหัวใจและมือจับขวดเหล้า 2.ภาพผู้ชาย

ประสบอบุตัเิหตจุากรถจักรยานยนต ์3.ภาพผู้หญิงกาํลังถูกผู้ชายทาํร้าย และ 4.ภาพผู้ชายยืนหันหลังดูซากรถยนต ์ซึ่ง

การนาํมาใช้ต้องแก้ประกาศ คกก.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และต้องนาํเร่ืองเข้าที่ประชุมอนุกรรมการร่างและ

แก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติฯ ซึ่ง นพ.นิพนธ ์ชินานนทเ์วช ผอ.สาํนักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ ระบุว่า ยังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าภาพคาํเตือนสามารถช่วยลดจาํนวนผู้ดื่มเหล้าได้จริงหรือไม่ เพ่ือให้มี

เหตผุลรองรับในการออกกฎหมาย และไม่ให้เกดิปัญหาการคดัค้านตามมา  

     ศ.พญ.สาวิตรี อษัณางคก์รชัย ผอ.แผนงานศนูย์วิจัยปัญหาสรุา (ศวส.) แสดงความเหน็ว่า มคีวามพยายามเร่ืองการ

ออกภาพคาํเตือนบนขวดเหล้ามานาน ทั้งในประเทศและระดับโลก แต่ถูกอุตสาหกรรมนํา้เมาคัดค้าน ทาํให้การ

ผลักดนัเป็นเร่ืองยาก การออกกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ได้ยากกว่าบุหร่ี เนื่องจาก 1.คนยังมองโทษของนํา้เมาไม่

เท่าบุหร่ีที่เห็นพิษภัยต่อคนรอบข้างที่รับควันบุหร่ี 2.บุหร่ีมีข้อตกลงระดับสากลร่วมกันของทุกประเภทในการออก

กฎหมายควบคุม แต่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่มี ซึ่งองค์การอนามัยโลกกาํลังเร่งผลักดันกฎหมายระหว่างประเทศ 

เพ่ือเป็นเหตผุลรองรับให้ทุกประเทศภาคสีมาชิกสามารถออกกฎหมายภาพคาํเตอืนบนขวดเหล้าได้ 

 

M2F โพสตทู์เดย์ 

แรงงานต่างดา้วเวียดนาม 

   -เสนอข่าว นายพุทธพิงษ ์ปุณณกนัต ์โฆษกประจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม.มีมติเหน็ชอบการเปิดโอกาสให้

แรงงานต่างด้าวสญัชาตเิวียดนามเข้ามาทาํงานตามที่ก.แรงงานเสนอ โดยสามารถทาํงานกรรมกรทุกประเภทกจิการได้ 

เช่นเดียวกบัแรงงานต่างด้าวสญัชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทั้งนี้  ให้ ก.แรงงานหารือกบักระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้ง      

ก.พัฒนาสังคมฯ ก.เกษตรฯ ก.สาธารณสุข ก.อุตสาหกรรม สาํนักข่าวกรองแห่งชาติ และสาํนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา ในการดาํเนินการรายละเอยีดต่อไป 

 

M2F 

คมชัดลึก 

สื่อโครงการ อย.นอ้ย 

     -เสนอภาพข่าว พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจโมเดลสื่อต้นแบบการเรียนการสอน ใน

โครงการ "อย. น้อย" ที่นาํเทคโนโลยี AR มาใช้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งนพ.     

ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วยเลขาธกิาร อย. ได้นาํไปสาธติก่อนประชุม ครม. ณ ทาํเนียบรัฐบาล 

 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

ท้ิงสิ่งปฏิกูลในแท็งกน์ํ้ า 

    -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กรมอนามัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาํนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี สุ่มตรวจและ

เกบ็ตวัอย่างนํา้ภายในคอนโดย่านสามคัคทีั้ง 4 อาคาร โดยอาคาร A และ B เกบ็นํา้จากถงัพักนํา้ที่พบถุงอจุจาระและถุง

ขยะคล้ายเปลือกผลไม้เน่า ส่วนที่อาคาร C และ D ก่อนหน้านี้ ได้เกบ็ตวัอย่างนํา้จากกอ๊กชะล้างบริเวณชั้น 8 เพ่ือนาํไป

ตรวจอย่างละเอยีดอีกคร้ัง ส่วนการติดตามหาคนก่อเหต ุเบื้องต้นพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ ยังไม่ได้เรียก

ผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคาํเพ่ิมเตมิ เนื่องจากต้องรอนิตบุิคคลตรวจสอบภาพจากวงจรปิดทั้งหมดเพ่ือหาผู้ต้องสงสยั 

 

กรงุเทพธรุกจิ 

รณรงคย์ติุความรุนแรง 

      -เสนอบทความว่า นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีการใช้ความรุนแรง

กบัเดก็มากขึ้น กรมการแพทย์สนับสนุนการจัดกจิกรรมรณรงคยุ์ตคิวามรนุแรงต่อเดก็อย่างต่อเนื่องเป็นประจาํทุกปี 

        ด้าน นพ.สมเกยีรต ิลลิตวงศา ผอ.สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชินี กล่าวว่า สถาบนัฯ ได้เปิดบริการศูนย์พ่ึง

ได้ ช่วยเหลือเดก็ที่ถูกกระทาํรนุแรงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเดก็ พ.ศ.2546 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ที่ถูกกระทาํรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ.2550 ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่าความรนุแรงที่เกิดขึ้นส่งผลทั้งร่างกายและจิตใจ ขัดขวางพัฒนาการของเดก็ 

และเป็นกระจกสะท้อนครอบครัว 

 

สยามรัฐ 

ไอเอน็เอน็ 

 

ภาวะติดเช้ือในลาํไส ้

       -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า การติดเชื้ อของอวัยวะในระบบทางเดนิอาหาร 

ส่วนใหญ่เกิดจากแบคทเีรีย รองลงมาคือ เชื้ อไวรัสและปรสิต อาการหลักคือ ปวดท้อง ร่วมกบัอาการท้องเสยี มีไข้ 

อาการมกัเกดิขึ้นอย่างเฉียบพลันทนัท ี 
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   นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถ ีกล่าวว่า โรคติดเชื้ อทางเดินอาหารป้องกันโดยการรักษาสขุอนามัยพ้ืนฐาน 

หากมอีาการของโรคตดิเชื้อทางเดนิอาหาร ต้องดูแลประคบัประคองไม่ให้ขาดนํา้ ขาดสมดุลเกลือแร่ โดยดื่มนํา้สะอาด 

ใช้ผงเกลือแร่ และรักษาตามสาเหต ุเช่น ให้ยาฆ่าเชื้อ รวมถงึดูแลตวัเองไม่ให้รับเชื้อซํา้และป้องกนัการระบาดสู่ชุมชน 

 

ข่าวสด 

รณรงคก์ารใชย้าอย่างสมเหตุสมผล 

    -เสนอข่าว  นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เชื้ อดื้ อยาคือภาวะที่เช้ือแบคทเีรียต่อต้านยา

ปฏชิีวนะ ทาํให้การรักษาผู้ป่วยตดิเชื้อไม่ได้ผลดดีงัเดมิ อาจต้องใช้เวลารักษานานขึ้น เสยีค่าใช้จ่ายแพงขึ้น หากผู้ป่วย

ใช้ยาปฏชิีวนะบ่อยหรือใช้ติดต่อกนัเป็นเวลานาน จะย่ิงเพ่ิมความเสี่ยงการเกดิเช้ือดื้อยามากขึ้น หรือผู้ป่วยอาจเสี่ยง

เสยีชีวิตมากขึ้น  

    นพ.สมบูรณ ์ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า รพ.ได้จัดกจิกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการใช้

ยาปฏชิีวนะอย่างสมเหตผุล เพ่ือลดการเกดิเชื้อดื้อยา ทุกวันพฤหัสบดี บริเวณหน้าห้องตรวจโรคทั่วไป นอกจากนี้  ยัง

จัดทาํสื่อวีดิทศัน์เผยแพร่ผ่าน QR Code เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจในการป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจาย

ของเชื้อดื้อยา ดงันี้  1.ใช้ยาปฏชิีวนะตามที่แพทย์หรือเภสชักรสั่งเท่านั้น และปฏบิตัติามคาํแนะนาํอย่างเคร่งครัด 2.ไม่

ใช้ยาปฏชิีวนะรักษาโรคหรืออาการที่ส่วนมากไม่ได้เกดิจากเชื้อแบคทเีรีย หรือแผลสดจากอบุตัเิหตทุี่ไม่ได้เกดิจากสตัว์

กดัและเพ่ิงเกดิแผล 3.หลีกเล่ียงการใช้ยาปฏชิีวนะร่วมกับผู้อื่น หรือนาํยาที่เหลือไปให้ผู้อื่นใช้ 4.ป้องกนัความเสี่ยง

จากการตดิเชื้อ ด้วยการล้างมอืให้สะอาดเป็นประจาํ หลีกเล่ียงการสมัผสัผู้ป่วยที่ตดิเชื้อโดยไม่จาํเป็น ประกอบอาหาร

อย่างถูกสขุลักษณะ มเีพศสมัพันธอ์ย่างปลอดภัย และรับวัคซีนป้องกนัการติดเชื้ ออย่างสมํ่าเสมอตามคาํแนะนาํของ

แพทย์ 

 

คมชัดลึก 

ทวีีช่อง NBT 

   

พฒันายาสารสกดัขมิ้ นชนัส่งออก 

     -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า อภ.ได้พัฒนาผลิตภัณฑส์ารสกดัขมิ้นชันแคปซูล "แอน

ตอิอกซ์" และได้รับอนุมตัทิะเบยีนยาจาก อย. เป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรแผนปัจจุบนัรายแรกของประเทศ ซึ่งสหภาพ

ยุโรปเป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจในการทาํการตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า สร้างรายได้เข้าประเทศ อภ.จึงร่วมมือกับ บ.

ไบโอนอริคา ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาสมุนไพรชั้นนํา เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใ์ห้เป็นไปตามมาตรฐานของ

สหภาพยุโรป  

    นพ.วิฑรูย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวว่า การร่วมมอืดงักล่าวถือเป็นการร่วมมือทางวิชาการเพ่ือดูความเป็นไปได้ใน

การผลิตเป็นยาในตลาดยุโรป รวมถึงยกระดับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสกัดสมุนไพรไทยของอภ.ให้ได้

มาตรฐานยุโรป อาท ิการคัดเลือกสายพันธุ ์การควบคุมการปลูกสมุนไพร การสกดัด้วยเทคโนโลยีขั้นสงู การผลิตยา

สาํเร็จรูป การศึกษาความปลอดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด รวมถึงข้อแนะนําในการพัฒนา

เอกสารข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑส์ารสกัดสมุนไพร โดย อภ.จัดเตรียมปลูกสมุนไพรขมิ้นชันใน จ.ลพบุรี ยะลา และ

ตราด และเตรียมเพ่ิมกาํลังการผลิตให้รองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศในอนาคต คาดว่าต้นปี 2562 จะ

ได้ข้อสรปุสิ่งที่อภ.ต้องปรับปรงุพัฒนา แล้วจึงกาํหนดเป้าหมายในการทาํตลาดต่อไป 

 

ไทยโพสต ์

เวบ็ไซตข่์าวสด 

มตชิน 

การพฒันาวคัซีน 
     -เสนอข่าว  ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ กล่าวว่า สถาบันฯ มีแผนการพัฒนาวัคซีนชนิด

ต่างๆ ทั้งในกลุ่มวัคซีนพ้ืนฐาน วัคซีนที่เป็นปัญหาฉุกเฉินด้านสาธารณสขุของประเทศ และวัคซีนชนิดใหม่ๆ รวม 12 

ชนิด โดยให้การสนับสนุน 2 รูปแบบ คือ 1) การให้ทุนสนับสนุนเพ่ือพัฒนาวัคซีนต้นแบบ วิธีการตรวจวิเคราะห์

คุณภาพ กระบวนการผลิต พัฒนาสารเสริมฤทธิ์และระบบนาํส่ง และการใช้วัคซีนอย่างมีประสทิธภิาพ ตั้งแต่การวิจัย

พัฒนา ผลิต ควบคุมกาํกบั การใช้ การตดิตามหลังออกสู่ตลาด 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนนิงานเชงิเทคนิคและ

การบริหารจัดการ และการบริหารจัดการและติดตามในรูปแบบคณะทาํงานเฉพาะ สาํหรับวัคซีนไข้สมองอกัเสบเจอ,ี

วัคซีนซิกา และวัคซีนป้องกนัโรคชนิดใหม่ รวมทั้งจัดทาํกรอบการวิจัยพัฒนาวัคซีนปีงบประมาณ 2562 โดยแบ่งเป็น 4 

ประเภท ได้แก่ การวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย การวิจัยพัฒนาวัคซีนที่อยู่ในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การวิจัย

พัฒนาวัคซีนอื่นๆ ที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านวัคซีนหรือเป็นความต้องการเร่งด่วนของประเทศ และ

การวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ 

 

ไทยโพสต ์

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

เยาวชนรางวลัเจา้ฟ้ามหิดล 

     -เสนอข่าว ศ.นพ.วิจารณ ์พานิช ประธาน คกก.อาํนวยการ กล่าวว่า โครงการเยาวชนรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล จัด

ขึ้นเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นแรงบนัดาลใจให้เยาวชนไทยมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดาํเนินงานตามรอยเบื้องพระ
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ยุคลบาทสมเดจ็พระมหิตลาธเิบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดาํเนินการคัดเลือกโดย คกก.อาํนวยการ คกก.

ดาํเนินการ และ คกก.คัดเลือกโครงการ และนาํรายช่ือแจ้งต่อที่ประชุม คกก.มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ซึ่งสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองคป์ระธาน 
      ทั้งนี้  มผู้ีได้รับเสนอชื่อ 21 ราย จาก 9 สถาบัน ผ่านเกณฑ ์5 ราย ซึ่งสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงพิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้าย ได้แก่ นายกัญจน์พัฒณ์ เตมหิวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, นายจารพุงษ์ แสงบุญม ีคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น, นายปุญญภัทร มาประโพธิ์ คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล, น.ส.พิชชาทร ศุภกจิจานุสนัติ์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธบิด ีม.มหิดล และนายสรวงสรรค ์

สภุาพล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย โดยจะได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่างประเทศ 1 ปี ซึ่งแต่ละ

คนมีแนวคิดพัฒนาการรักษา ได้แก่ ลดผู้ป่วยตาบอดต้อหิน-รักษามะเรง็ท่อนํา้ดี-นิ่วในไต-แอปฯ มือถือคัดกรอง

โรคเบาหวาน-ผลิตวัคซีนมะเรง็ลาํไส้ใหญ่  

 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

เวบ็ไซตเ์ร่ืองเล่าเช้านี้ 

เด็ก 3 เดือนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 

    -เสนอข่าว พ.ต.ท.ไพศาล ขุนณรงค์ สารวัตรสอบสวน สภ.โคกขาม รับแจ้งมีเดก็หญิงวัย 3 เดือน เสียชีวิต ที่

บ้านเลขที่ 14 / 229 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสงิห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีรอยผื่นแดงเตม็ตัว บางจุดเป็นตุ่มแดงแขง็ใส 

ยายระบุว่าเดก็มไีข้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา รักษาที่รพ.สต.ใกล้บ้าน อาการไม่ดขีึ้นจึงพาไปรักษาที่คลินิกในเขตบางขนุเทยีน 

กทม. ได้ยาแก้ปวดลดไข้และยาไม่ทราบชนิดอกี 2 ขวด แพทย์แจ้งว่ากนิยาแล้วหากมีผื่นหรือตุ่มขึ้นตามร่างกายอาจ

เกดิจากส่าไข้ หลังกนิยาอาการไข้ลดลง และเร่ิมมตีุ่มแดงเป็นไตแขง็ตามร่างกายในวันศุกร์ แต่ยังคงให้กนิยาตามปกต ิ

และสงัเกตเหน็ผื่นแดงเพ่ิมมากขึ้น จนเช้าวันต่อมาจึงพบว่าเสยีชีวิตแล้ว จนท.ตาํรวจ ได้ตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้น 

และจะส่งศพและยาให้สถาบนันิตเิวชตรวจหาสาเหตกุารเสยีชีวิต 

 


